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4. fundur Starfhóps um uppbyggingu á Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstaðs, 
haldinn  í Frístundamiðstöðinni Garðavelli,
 6. september 2021 og hófst hann kl. 14:30.

Fundinn sátu:
Ragnar B. Sæmundsson formaður, Einar Brandsson bæjarfulltrúi, Sigurður Páll 
Harðarson fulltrúi Akraneskaupstaðar, Guðmundur Páll Jónsson forstöðumaður 
Fjöliðjunnar, Svala Kristín Hreinsdóttir sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs 
og Emma Rakel Björnsdóttir fulltrúi.

Fundargerð ritaði:  Svala Hreinsdóttir, Starfshópur um uppbyggingu Fjöliðjunar 
vinnu- og hæfingarstað.

Fyrir tekið:

1. 2106089 - Fjöliðjan uppbygging á húsnæði - starfshópur
Starfshóp um uppbyggingu á Fjöliðjunni vinnu- og hæfingarstað, verkefnastaða.
Fundinn sátu einnig Sverrir Hermann Sverrir Hermann Pálmarsson frá SHP 
consulting ehf, verkefnastjóri verkefnisins og Alfreð Alfreðsson rekstrarstjóri áhalda 
og umsjónarmaður fasteigna. 
Farið var yfir stöðu uppbyggingar á Fjöliðjunni. Hönnunarvinna arkitekta stendur 
yfir. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar út frá ábendingum starfsmanna og 
starfshóps. 
Rætt um útisvæði og hönnun lóðar. 
Starfshópur mun kynna fyrir notendaráði núverandi grunnmynd að aðaluppdrætti 
að uppbyggingu Fjöliðjunnar. Að því loknu mun starfshópur kynna og leggja fram 
tillögu að endanlegri útfærslu Fjöliðjunnar með samnýtingu á eldra húsnæði 
(grunnmynd að aðaluppdrætti að uppbyggingu Fjöliðjunnar frá arkitekt) á 
sameiginlegum fundi skipulags- og umhverfisráðs , velferðar- og mannréttindaráðs 
og bæjarráðs ásamt öðrum hagsmunaðilum. 

Fyrirhugaður fundur verkefnastjóra er á næstu varðandi hönnuðum hússins þ.e. 
*Burðarþols og Lagnahönnun sem snúa að burðaþoli, 
loftræstingu,frárennsli,hitalögnum,neysluvatni og þrýstilögnum 
*Brunahönnun 
*Hljóðvist 
*Raflangahönnun 
*Lóðahönnun 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:40.


